

KIỂM TRA NGUỒN

cuộc trưng cầu dân ý sắp tới

Hãy dừng lại và cân nhắc

Trong thời gian diễn ra cuộc trưng cầu dân ý, quý vị có thể bắt gặp thông tin không có cơ sở bằng chứng, thông tin bị cắt xén hoặc thậm chí là thông tin cố tình gây hiểu lầm. Để được thông tin chuẩn xác, quý vị hãy áp dụng tư duy phản biện khi tiếp thu thông tin và hãy nghĩ xem là thông tin đó có chính xác và đúng sự thật không?

Thủ thuật thông tin giả

Thông tin giả là đưa ra thông tin sai một cách có chủ định nhằm cố tình gây hiểu lầm và gây ảnh hưởng đến ý kiến của công chúng, và thông tin giả không tự nó phát tán. Những người cố tình truyền đi thông tin giả có thể sử dụng một số các thủ thuật dưới đây với chủ định hằn học là nhằm làm cho quý vị hiểu lầm:

Chỉ nêu câu hỏi

Những người có thể chủ định nêu câu hỏi để gây nghi ngờ đối với điều gì đó mà không cung cấp bất cứ bằng chứng gì. Mặc dầu hầu hết các câu hỏi nêu lên là hợp pháp, quý vị hãy cảnh giác đối với loại câu hỏi đặt ra vô thiện ý hoặc về những tình huống ít khả năng xảy ra. Hãy dừng và cân nhắc xem tại sao câu hỏi đó được đặt ra.

Từ ngữ cảm tính

Từ ngữ mạnh mẽ thúc giục các cảm xúc tiêu cực như là giận dữ hoặc sợ hãi có thể là nội dung để hơn để phát tán rộng rãi. Nếu quý vị thấy điều gì đó làm cho quý vị có cảm xúc phản ứng mạnh, hãy dừng lại và cân nhắc vì sao.

Cắt xén nội dung thông tin

Cắt xén nội dung là khi thông tin đưa ra không có bối cảnh, như là cắt ra một hình ảnh hoặc đưa ra con số thống kê mà không dẫn nguồn gốc thông tin là từ đâu.

Vai trò của quý vị là cử tri

Quy định về trưng cầu dân ý không bao gồm việc kiểm soát sự thật trên truyền thông hoặc quảng cáo. Quý vị hãy dành thời gian cân nhắc xem là thông tin có:

Đáng tin

Có phải là từ nguồn đáng tin hoặc từ nguồn nhận ra được hay không?

Quý vị có biết nguồn của thông tin đó không? Thông tin đó có xuất phát từ cơ sở truyền thông được công nhận hoặc là từ tài khoản mạng xã hội chính thức không? Nếu không chắc, hãy kiểm tra xem tài khoản đó có phải mới được lập ra hay là đã có nhiều các bài đăng khác rồi.

Hiện hành

Thông tin được công bố khi nào?

Nếu một bài đăng/bản tin được chia sẻ hôm nay không có nghĩa đó là thông tin hiện hành. Hãy luôn luôn kiểm tra nguồn xuất phát và ngày xuất bản. Các bài đăng/bản tin cũ có thể không còn chính xác nữa có thể lại được chia sẻ để làm cho nó trông có vẻ là thông tin mới.

Vai trò của AEC

AEC là cơ quan độc lập có nhiệm vụ tổ chức thực hiện cuộc trưng cầu dân ý. Vai trò của AEC là:

Cung cấp thông tin tin cậy về quy trình trưng cầu dân ý

AEC cung cấp sự tiếp cận dễ dàng tới thông tin về cách làm thế nào để đăng ký cử tri và bỏ phiếu thông qua chiến dịch quảng cáo, trang mạng, trung tâm liên lạc và các tài khoản truyền thông xã hội. Nếu có thông tin gì không đúng về các quy trình này, AEC sẽ hành động để chỉnh sửa đúng thông tin. Ngoài các quy trình này – AEC không có vai trò trong việc kiểm tra sự thật của truyền thông về cuộc trưng cầu dân ý.

Điều tra sự chấp thuận của nội dung truyền thông về cuộc trưng cầu dân ý

Một số nội dung truyền thông nhất định về cuộc trưng cầu dân ý bắt buộc phải có sự chấp thuận để giúp quý vị biết rõ nguồn của thông tin.

Các nguyên liệu của chiến dịch YES and NO

Mặc dầu AEC chịu trách nhiệm xuất bản các tờ rơi về cuộc trưng cầu dân ý trong đó có thông tin chính thức về chiến dịch YES and NO, nhưng AEC không có vai trò kiểm soát sự thật của các nội dung truyền thông này.